



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผลวิจัยชี้เด็กโตจ้อโทรศัพท์-เล่นเกมส์ นักเรียนหญิงเล่นเกมกีฬา น้อยแต่ขยันเรียนกว่าชาย

จากการวิจัยเรื่อง "การศึกษาภาระงานผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยผลการวิจัยว่า จากผู้ตอบแบบสอบถาม 12,158 คน พบว่า ในหนึ่งสัปดาห์ผู้เรียนใช้เวลาทำกิจกรรมในการเรียน เช่น ทำการบ้าน ทำรายงานหรือโครงการ เตรียมตัวแข่งขันทางวิชาการ และเรียนพิเศษ น้อยกว่าทำกิจกรรมเวลาว่าง ได้แก่ ชมโทรทัศน์ แสดงให้เห็นว่าโทรทัศน์มีบทบาทต่อนักเรียนค่อนข้างมาก รองลงมาคืออ่านหนังสือ ฟังวิทยุ เล่นกีฬา ทำงานบ้าน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักเรียนหญิงจะเล่นเกมกีฬาน้อยกว่านักเรียนชาย และพบว่านักเรียนหญิงโดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-17 ปี เรียนชั้น ม.5-6 จะทำกิจกรรมการเรียนมากกว่านักเรียนชาย ทั้งพบว่านักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ใช้เวลาทำกิจกรรมอื่นๆ มากกว่าการเรียน สอดคล้องกับชีวิตในชนบท เพราะชุมชนมีสิ่งน่าสนใจให้เล่นสนุกกว่าการเรียน และเมื่อนักเรียนอายุมากขึ้น จะแบ่งเวลาทำกิจกรรมอื่นเช่น ทำงานบ้าน เล่นเกมส์ คอมพิวเตอร์ คุยโทรศัพท์

รศ.ดร.ศักดิ์ชัยกล่าวด้วยว่า ระบบการศึกษาควรตระหนักและเปิดช่องว่างให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสวงหาตัวเอง ทำความรู้จัก และค้นหาความต้องการของตนเองให้มากขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ที่ปรึกษา สกศ. กล่าวว่า จากงานวิจัยซึ่งพบว่าเด็กใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์มาก ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดไว้ แต่การจะห้ามเด็กไม่ให้ดูโทรทัศน์คงลำบาก จึงควรมีการปรับผังรายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจะเป็นภารกิจที่ผูกพันกับสื่อมวลชนที่จะต้องหารายการที่ดีนำเสนอให้เด็ก ขณะเดียวกันก็ต้องหากิจกรรมด้านกีฬาเพื่อดึงเด็กออกมาจากทีวีด้วย นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กก็ไม่ควรเคร่งเครียดจนเกินไป ควรจะมีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนอย่างมีความสุข และสอนให้เด็กรู้จักแบ่งเวลาเป็นด้วย.